

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม ศพก.หลัก	หมู่ 8 ตำบลกบเจา	ประชุมคณะกรรมการศพก.เรื่องการเขียนแผน ของบสนับสนุนพัฒนาจังหวัด ปี2564	ไม่มีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากต้อง ให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ตลอดไป และต้อง ให้อบต.รับโอนครุภัณฑ์	ติดต่อขอใช้สถานที่และทำเอกสาร พร้อม ทั้งชี้แจงให้ทางอบต.ทำหนังสือยินยอมรับ โอนครุภัณฑ์	ควรมีการทำแผนโครงการ เพื่อเตรียมของจัดทำ โครงการ
	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม ศพก.เครือข่าย	หมู่ 8 ตำบลไทรน้อย	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศพก.เครือข่าย	ไม่มีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลด ต้นทุนการผลิต ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมกลุ่ม	สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญของการ ผลิตสารชีวภัณฑ์ และร่วมกับสมาชิกวาง แผนการผลิตสารชีวภัณฑ์	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อเกิดโรคและแมลงระบาด
	ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว	หมู่ 4 ตำบลบางหลวง	ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละสมาชิกมี ผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 40 ราย	เกษตรกรขาดความเข้าใจในเรื่องการบริหาร จัดการกลุ่ม	ชี้แจงอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจและเห็น ความสำคัญของการบริหารจัดการกลุ่ม	ควรแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมตามความสามารถของ สมาชิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่ม
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 3 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการ กำจัดโรคและแมลง	ควรมีการใช้نگกลไกของคจช.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหา การระบาดของโรคและแมลง
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 3 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ YSF	กลัวน้ำว่าไม่เพียงพอต่อการทำกล้วยอบ พลังงานแสงอาทิตย์	ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว่า มากขึ้น	ควรมีการวางแผนบริหารจัดการด้านการหาแหล่งขาย กล้วยน้ำว่า
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มยุวเกษตรกร	หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์	สาธิตขั้นตอนการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร	ยุวเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการ ประชุม	สร้างการรับรู้ขั้นตอนความสำคัญของการ ประชุม	ควรมีการวางแผนจัดประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อฝึกยุวเกษตรกรและติดตามการดำเนิน กิจกรรม
	คจช.เครือข่าย	หมู่ 4 ตำบลบางหลวง	การถ่ายทอดความรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แสง มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย	เกษตรกรไม่ค่อยสนใจนำไปใช้	ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุน การผลิต และปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ และการทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างสม่ำเสมอ
	ศดปช.เครือข่าย	ตำบลบางชะนี	การถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักกอง สังเคราะห์แสง มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย	เกษตรกรไม่ค่อยสนใจนำไปใช้	ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุน การผลิต	ควรมีการวางแผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในการ เก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ ของตลาด
กลุ่มแม่บ้าน	ตำบลไทรน้อย	เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน	เกษตรกรกลุ่มส่วนใหญ่อายุเยอะ และ ไม่สามารถไปร่วมงานออกร้านจำหน่ายสินค้าได้	รับสมัครเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม	ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กลุ่มให้สมาชิกมีส่วนร่วม	
กลุ่มเสริมสร้างรายได้	หมู่ 2 ตำบลวัดตะกู	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	เห็นได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายสด ไม่คงที่ราคาผันผวนตาม ราคาตลาด	แนะนำเกษตรกรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและ หาช่องทางการจัดจำหน่ายทางอื่นๆ	ควรมีการพัฒนาด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า	

งานปกติ	แผนธุรกิจเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ ชาวบางหลวง	หมู่ 4 ตำบลบางหลวง	ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบาง หลวง	เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญและขาดความ เข้าใจในการจัดทำแผนฯ	อธิบายขั้นตอนวิธีในการจัดทำแผนฯให้เห็น ถึงความสำคัญของการทำแผนฯ	ควรมีการแนะนำขั้นตอนวิธีการทำอย่างง่ายเพื่อให้ เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง
	โครงการอาหารกลางวันใน พระราชดำริฯ	โรงเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบ้าน กลุ่ม	ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในพระราชดำริฯ ของกลุ่มยูวเกษตรกร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้ยูวเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ ในการกำจัดโรคและแมลง	ควรมีวางแผนและผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันโรคและ แมลงอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว นาปี 2562/63	หมู่ 1 ตำบลกบเจา	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปี 2562/63 ตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกัน รายได้ฯ	พบพันธุ์ข้าวที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกัน รายได้ฯ พันธุ์พวงเงิน เกษตรกรจำนวน 2 ราย	ตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน พร้อมทั้งเชิญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าว อยุธยา ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบชนิดพันธุ์	ควรมีการสร้างการรับรู้ในการแยกชนิดพันธุ์ข้าว เนื่องจากมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่หลายพันธุ์ เกษตรกรอาจมีการสับสนชื่อเรียกพันธุ์ข้าวได้

นางสาวสุพัตรา คำศิริรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตร
อำเภอบางบาล